

Quốc hội thảo luận Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

(chinhphu.vn) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, sáng ngày 16/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Bản khoản đầu mỗi quản lý nợ công

Vấn đề vẫn còn có những ý kiến khác nhau tiếp tục được thảo luận tại phiên làm việc, đó là đầu mỗi quản lý nợ công. Điều 19 dự thảo Luật quy định theo hướng Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Điều 20 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, làm đầu mối vận động, ký kết hiệp định khung; Điều 21 giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế...

Nhiều ý kiến tán thành với nội dung dự thảo nhằm bảo đảm ổn định trong tổ chức, hoạt động và không phải điều chỉnh các luật có liên quan. Đồng thời đề nghị Chính phủ bổ sung quy định nhằm xác lập rõ hơn về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan theo hướng cụ thể, chặt chẽ, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, quy định rõ quy trình phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý nợ công.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Đoàn Bắc Ninh) trong bối cảnh các nguồn viện trợ, cho vay từ nước ngoài ngày càng giảm, để tránh xảy ra trở ngại các mối quan hệ quốc tế, chưa nên thay đổi các đầu mối chủ trì đàm phán, ký kết hiệp định từ các nhà tài trợ. Việc thống nhất cơ quan đầu mối quản lý có nhiều thuận lợi nhưng cũng



Ảnh minh họa

không ít khó khăn vướng mắc. Cũng có ý kiến cho rằng nên quy định theo hướng chỉ giao một cơ quan lý đầu mối thống nhất theo sự phân công của Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nợ công, trong đó bao gồm cả chức năng quản lý nhà nước đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, làm đầu mối thống nhất vận động, đàm phán hiệp định khung, hiệp định vay, phân bổ, sử dụng vốn, trả nợ vay...

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật cần có quy định cụ thể để quản lý nợ công tốt hơn, nhiệm vụ chính hiện nay là dồn nguồn lực giải quyết thực chất các bất cập đã được xác định trong sử dụng vốn vay ưu đãi, tạo chuyển biến về chất trong quản lý vốn ODA nói riêng và quản lý nợ công nói chung, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Phạm vi nợ công

Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, để quản lý chặt chẽ và hiệu quả nợ công, Luật phải giải quyết được gốc rễ 3 vấn đề: xác định phạm vi nợ công phù hợp; xác định tổ chức bộ máy, đầu mối quản lý nợ công hợp lý nhất, hiệu quả nhất; nhận diện được rủi ro nợ công (rủi ro trực tiếp và cả rủi ro tiềm ẩn) và xác định công cụ, biện pháp quản lý, xử lý rủi ro; đặc biệt là phải bảo đảm tinh thần của Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị là "đảm bảo dự phòng cho các rủi ro tiềm ẩn".

Thống nhất về phạm vi nợ công như dự thảo Luật, song, đại biểu Hoàng Quang Hàm chưa thống nhất với việc Luật không quy định nội dung giám sát các khoản vay, nợ không tính vào nợ công vì khi có rủi ro thì nhà nước hoặc ngân sách

nhà nước vẫn phải gánh chịu các khoản nợ này; và không quy định trong Luật này thì quy định trong Luật nào cũng cần phải làm rõ. Hiện các luật liên quan không có các quy định để xử lý rủi ro của các khoản nợ này trên nguyên tắc không tăng gánh nặng cho Nhà nước, không ảnh hưởng đến an toàn nợ công. Cùng quan điểm giữ nguyên quy định hiện hành về phạm vi nợ công, theo như dự thảo Luật nhưng đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng cần nghiên cứu thêm các khoản nợ khác mà Chính phủ không bảo lãnh đối với cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối. Theo đại biểu, trên danh nghĩa các khoản vay của các doanh nghiệp này là tự vay, tự trả nhưng doanh nghiệp thường nhận được sự hỗ trợ "mềm", đó là các khoản hỗ trợ của Chính phủ dưới hình thức bổ sung

vốn, giãn nợ, xóa nợ... Trên thực tế, chưa có doanh nghiệp nhà nước nào phá sản mà luôn được trợ giúp bằng các phương pháp mềm để xử lý thua lỗ, hoạt động không hiệu quả. Nguồn hỗ trợ này cuối cùng đều góp phần vào việc tăng chi tiêu ngân sách, ảnh hưởng tới nợ công. Những ví dụ điển hình được đại biểu dẫn ra như khoản nợ của Vinashin với các ngân hàng thương mại, Chính phủ cuối cùng vẫn phải bỏ ra một số tiền để bù đắp, đồng thời chuyển một phần nợ sang Vinalines... Nợ cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, nợ hoàn thuế giá trị gia tăng, đây là những khoản nợ phải bố trí nguồn ngân sách để trả, nếu không tính vào nợ công, sẽ dẫn đến rủi ro trong quá trình điều hành ngân sách, đại biểu nhìn nhận, đồng thời đề nghị đánh giá lại.

Tăng mức xử phạt với vi phạm an toàn thực phẩm

(vtv.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức xử phạt, bảo đảm tính răn đe.



Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 771/TTG-KGVX chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thẩm tra vào tháng 11/2017 trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức phạt, bảo đảm tính răn đe.

Mức xử phạt vi phạm an toàn về sinh thực phẩm hiện nay chỉ trong khoảng 200.000 đồng/vụ. Do đó, theo Thủ tướng phải tăng mức xử phạt đối với các cơ sở khi phát hiện có vi phạm. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo phải xử lý nghiêm theo pháp luật việc đưa tin sai sự thật, không chính xác về an toàn thực phẩm, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin của nhân dân về thực phẩm an toàn.

88 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP BẰNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của các học viên, đã khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập lý luận chính trị. Các đồng chí mong muốn sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để phát huy tốt những tri thức đã tích lũy được, có khả năng tham gia phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận; trở thành những cán bộ nòng cốt, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

chăm sóc sức khỏe nhân dân Campuchia. Hiện nay, 178 lưu học sinh Campuchia đang tiếp tục đào tạo trình độ bác sĩ tại Trường. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Campuchia, ông Prak Nguon Hong đã trao Huân chương Vàng xây dựng đất nước của Chính phủ Vương quốc Campuchia cho tập thể Trường Đại học Y Dược Thái Bình; trao Huân chương Hữu nghị cấp Thậpadín, cấp Sena cho 14 cá nhân là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Cũng trong sáng ngày 16/6, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa cho lưu học sinh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia năm 2017. Theo đó, có 5 lưu học sinh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 26 lưu học sinh Vương quốc Campuchia đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy.

Trăn trở TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Tháng 6 về, những người làm truyền thanh cơ sở lại được lắng mình trong cảm xúc riêng, được cảm nhận sự hân hoan đón mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng thấy đồng góp của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đây cũng là dịp để soi mình, ngắm lại rồi trăn trở, đôi chút bùi ngùi về chế độ cho người làm truyền thanh cơ sở.

Người làm công tác truyền thanh cơ sở chỉ có phụ cấp hàng tháng từ 800.000 - 1 triệu đồng, nếu ai kiêm nhiệm thì còn một nửa. Điều đó khiến việc tìm người rất khó khăn. Đối với nhiều chức danh ở địa phương, chưa nghĩ thì đã có vài người xin thế chân, nhưng đối với người làm truyền thanh cơ sở thì xin nghĩ là lãnh đạo xã lại lo, biết tìm ai thay thế. Đội ngũ cán bộ đài truyền thanh xã, người từ 50 - 70 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Có những bác tuổi đã 60, 70 và ngoài 70, sức cũng đã yếu, chân tay không còn nhanh nhẹn, giọng đọc cũng yếu hơi nhưng vì yêu nghề mà gần bỏ như Đài Truyền thanh xã Đông Phong, Tây Lương, Bắc Hải, Nam Thăng, Nam Hưng... Còn

những người trẻ giờ trăn trở phải lo mà chỉ dựa vào khoản phụ cấp ít ỏi thì chắc ít người dám xung phong, thế nên phải kiêm nhiệm, phải chạy việc nợ việc kia thì chất lượng chương trình lại không được tốt, không bảo đảm về thời gian. Đây chính là trăn trở của cả cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Đặng Văn Nhiên, Chủ tịch UBND xã Đông Phong cho biết: Ông Trưởng đài Truyền thanh xã đã 71 tuổi, chân lại bị đau đi lại khó khăn, cũng nhiều lần xin nghỉ nhưng xã vẫn chưa tìm được người. Đối với 2 cán bộ là phát thanh viên và kỹ thuật viên còn trẻ nên xã đã tạo điều kiện cho kiêm nhiệm thêm thì người ta mới làm. Mà có thể thì mới tạm đủ trang trải cuộc sống.



Người xưa có câu: "Nhàn làm thì nhàn ăn", thế nhưng công việc của người làm truyền thanh cơ sở đâu thực sự có nhàn. Theo quy định, nhiệm vụ của đài truyền thanh cơ sở gồm: tiếp âm, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH tỉnh và Đài TTTH huyện; sản xuất và phát sóng chương trình truyền thanh; phối hợp, công tác tin, bài với Đài TTTH huyện; lưu trữ các chương trình truyền thanh tự sản xuất; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã, thị trấn giao. Chúng đó nhiệm vụ thì biết bao nhiêu việc mà hàng ngày những người không chuyên trách phụ trách truyền thanh phải làm. Sản xuất một chương trình ở địa phương đều do những người không chuyên

trách "tự biên, tự diễn". Không những thế, họ còn phải lắng nghe tiếng loa, đàn mất vào từng đạo cụ của cây kim máy phát sóng, máy tăng âm, vụ của đài truyền thanh cơ sở gồm: tiếp âm, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH tỉnh và Đài TTTH huyện; sản xuất và phát sóng chương trình truyền thanh; phối hợp, công tác tin, bài với Đài TTTH huyện; lưu trữ các chương trình truyền thanh tự sản xuất; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã, thị trấn giao. Chúng đó nhiệm vụ thì biết bao nhiêu việc mà hàng ngày những người không chuyên trách phụ trách truyền thanh phải làm. Sản xuất một chương trình ở địa phương đều do những người không chuyên

Hầu hết đài truyền thanh cơ sở hiện nay ở huyện sử dụng hình thức ghi phát trực tiếp. Hiện, huyện Tiên Hải mới có Đài Truyền thanh các xã Nam Thanh, Nam Trung, Nam Chính, Đông Long, Đông Phong sử dụng hình thức dựng chương trình phát thanh. Một số đài đã được trang bị máy ghi âm nhưng vì các bác làm ở đài tuổi cao ngại động chạm vào công nghệ, thế là xã có thông báo nào thì đến giờ là đọc thông báo đó, rồi có người bạn mãi làm thêm việc này, việc khác cũng ngại xây dựng chương trình, thời thì có gì đọc đấy. Cũng vì phải đọc trực tiếp nên nhiều chương trình như vào đợt cao điểm phòng, trừ sâu bệnh, bão gió, thiên tai thì công việc thật là vất vả, phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Ông Phạm Tường Vi, Trưởng đài Truyền thanh xã Nam Thăng tâm sự: công việc của chúng tôi thường không có ngày nghỉ, máy móc thì thô sơ nên càng đòi hỏi nhiều thời gian. Tôi tuổi cũng đã cao, cũng nhiều lần xin nghỉ nhưng lãnh đạo địa phương cũng đồng ý viên ở lại đến khi tìm được người mới.

Việc thường ngày của những người không chuyên trách phụ trách truyền thanh cơ sở là như vậy. Nỗi niềm của những người làm truyền thanh chắc chắn cấp, các ngành, nhiều người thấu hiểu, nhưng có sớm được thế chia?

NGUYỄN HƯỞNG
(Đài TTTH Tiên Hải)

